

KẾ HOẠCH PHỤC QUỐC

SAGIANG

I.- TỎ QUỐC LÂM NGUY

a/- THÁI THỨ DÂNG ĐẤT CHO TÀU CỘNG

Khởi đầu là Hồ tặc (Giã dạng) từ năm 1930 lập ra đảng Cộng sản Đông dương để cướp chính quyền Bảo Đại (1945) mở màn trận chiến chống thực dân Pháp. Hồ tặc nhờ Tàu cộng tiếp trợ khí giới mở rộng chiến trường (1951), từ du kích chiến đến trận địa chiến, diễn hình trận Na Sầm và trận Hòa Bình, khiến Mỹ nhúng tay vào tiếp trợ vũ khí để Pháp mở mặt trận Điện biên Phủ thủ thắng nơi bàn hội nghị Genève (1954) Trung cộng tiếp trợ tối đa vũ khí như là đại bác và đại liên phòng không, còn cho quân đội sang tiếp ứng và cố vấn (Lý quý Ba, Trần Canh), cuối cùng Điện biên phủ thất thủ, Pháp phải chịu nhục ký hòa hội Genève, nhượng cho Việt cộng phân nửa đất nước, phân chia 2 Miền quốc cộng. Nhưng tới 1960 Hồ tặc mở Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam gây chiến trận quốc cộng tới 1975 bị Mỹ bỏ rơi (Do chiến lược toàn cầu hạ bệ Liên Xô). Việt cộng thống nhất đất nước lại xưng danh Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng đến 1990 Liên xô tan rã, mất yểm trợ lại thân phục Tàu, mặc dầu 1979 đã từng bắn giết ở biên thù Việt Trung, khi bị "Dạy cho Việt Nam một bài học. Đỗ Mười cùng Nguyễn văn Linh thỉnh cầu xấp nhập vào Trung cộng. Nhưng Giang Trạch Dân e ngại tinh thần dân Việt bất khuất, nên chịu nhận vào 2020, tức là phải 30 năm sau khi Tàu cộng mở kế hoạch "Tâm ăn dâu" thành công. Các thái thú tiếp theo Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh lại sốt sắn dâng đất dâng biển thêm cho Tàu cộng để tỏ dạ trung thành.

b/- TÀU CỘNG XÂM LĂNG

Được mượn làm tới, Tàu cộng mở rộng thị tứ Quần đảo Hoàng Sa (Chiếm lãnh 1974) và tiến hành vẽ bản đồ Lưỡi bò chiếm trọn Biển Đông, gây kích động Phi, Nam, Mã, Bruney và tấn chiếm thêm nhiều đảo ở Trường Sa (1988). Các thái thú được ban ơn sùng phải để đặc nhượng Tây nguyên cho Tàu khai thác bô xít, cho mượn dài hạn 10 khu vực đầu nguồn để trồng cây kỹ nghệ và khai thác hầm mỏ. Tàu xuất tiền ra xây dựng 6 thị xã Tàu ở 6 tỉnh Việt Bắc, xây dựng 120 làng Tàu khắp nơi để công nhân Tàu ở riêng biệt, nhiều khu phố Tàu, và rất nhiều xí nghiệp Tàu toàn quốc bóp chết xí nghiệp Việt nam. Chúng còn đòi quyền tự trị khu vực Hà Tĩnh. Tổng cộng nhân dân Tàu (Đa số quân nhân già trang) lên tới trên 200.000 (Có thể là nội ứng quân khi xâm chiếm Việt nam). Khi giàn khoan 981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam, công nhân Việt toàn quốc biểu tình bị đàn áp bởi "Bốn Tốt" và "16 chữ vàng" Thái thú bị chỉ trích không dám thừa kiện ra Tòa án quốc tế, do "Há miệng mắc quai" nên tự động chia làm 2 phe: Thân Tàu và Thân Mỹ. Phe thân Tàu chủ trương mất nước giữ đảng. Phe thân Mỹ quyết tâm giữ nước thoát Trung cộng. Nhưng Trung cộng nhân Đông Minh lún xin ở Ukraine và Irak - Syria đã chuẩn bị kế hoạch "Năm mũi giáp công" chiếm lãnh Việt Nam trong vòng 1 tuần lễ vào những tháng cuối 2014. Phong trào kháng chiến chống ngoại xâm bùng lên toàn quốc khốc liệt làm rung động thế giới nên Liên Hiệp quốc phải cấm vận nặng nề Trung cộng và đồng thời cử Đông Minh sang giải phóng Việt Nam.

2.- ĐỐI PHÓ TÌNH TRẠNG LÂM NGUY

a/- TÌNH TRẠNG QUỐC NỘI

Khôn khổ cho dân chúng Hậu Giang khi Miền tràn xuống cấp duồng, không kể già trẻ lớn bé trong các gia đình thân cộng, do nhóm Khmer krom đã từng là nạn nhân của Việt cộng, khi quân đội Việt cộng bỏ chạy về Miền trung. Kháng chiến quân phải lập

chiến khu vừa bảo vệ dân chúng, như là giáo phái (Ngũ đại tôn giáo liên tôn) vừa chống trả địch, lối du kích chiến. Hải ngoại phái cố gắng tiếp trợ về tinh thần và vật chất, xúc động Liên hiệp quốc, tập hợp lực lượng Đồng Minh mở cuộc Đông Chinh. Kháng chiến quân gồm các thanh niên, trí thức, các thành phần chống cộng, các nhà chí sĩ cùng các quân cán chính Việt cộng phản tỉnh, lực lượng đảng phái, tôn giáo từ Bắc chí Nam, vừa chống Việt cộng và Tàu cộng còn thêm Miên cộng và Lào cộng.

b-/ TÌNH TRẠNG QUỐC NGOẠI

Toàn thể dân Việt ty nạn nô nức, kể góp công sức trong việc đầu quân vào quân lực và hợp tác với chánh phủ VNCH lưu vong, người đem của cải đóng góp vào ngân quỹ cứu quốc công chính, kẻ lo vận động chánh quyền địa phương yểm trợ chương trình tái thiết đất nước. Giới công kỹ nghệ, khoa học gia đem hết năng lực, tài lực, trí lực, vật lực vào tái thiết đất nước sau hậu chiến. Riêng các Hội đoàn, Đảng phái, Ủy Ban, Giáo hội yểm trợ tinh thần mạnh mẽ cho việc cứu nguy Tổ quốc, vừa khuyến khích yểm trợ quốc nội trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình, điện toán, điện thư, điện trang..., vừa thỉnh nguyện quý chánh quyền địa phương yểm trợ tinh thần và vật chất cho kháng chiến quân nội địa.

Tất cả các chánh khách hải ngoại cần "Hòa nhi bất đồng" cùng ngồi chung nhau đoàn kết như trí, không còn phân chia chánh kiến, cùng nhau kết hợp những kế hoạch và biểu quyết thi hành trọn vẹn. Cần nhưt là loại từ hết những tên nằm vùng quây phá, những chánh khách đón gió trở cờ.

Những viên chức trong các cơ quan hành chánh, quân sự, dân cử nơi địa phương có thể tham gia vào thành phần quân lực và chánh phủ VNCH lưu vong tháp tùng quân đội Đồng Minh mở cuộc Đông chinh giải phóng đất nước.

III.- TÁI THIẾT HẬU CHIẾN

Việc Giải phóng Việt Nam nhờ lực lượng Đồng Minh chủ trì, quân lực và chánh phủ VNCH Lưu vong tháp tùng theo về với trọng trách:

- 1.- Liên hệ với kháng chiến quân để biết rõ địch tình, hầu mở kế hoạch tiến binh.
- 2.- Tái lập trật tự an ninh lãnh thổ các vùng đã được giải phóng và thành lập hành chánh quyền địa phương, nhưt là hồi cư và bảo quản dân chúng tái lập cuộc sống an bình và thịnh vượng, cần yếu giải quyết thất nghiệp, giao hoàn tài sản bị cướp đoạt tuy khó khăn chút ít sau khi tái lập hành chánh quyền địa phương. Nghiêm trị tham nhũng, hối mại quyền thế, du đảng, cướp của giết người, nhưt là các người có nợ máu với dân chúng bị tổ giặc. Toà án quân sự lâm thời hành xử theo quân luật nghiêm túc.
- 3.- Tiền tệ rắc rối, tạm thời sử dụng tiền Mỹ kim xanh viện trợ, sau này phải điều chỉnh tiền tệ hợp pháp.
- 4.- Hoàn trả tài sản các giáo hội, giải tán quốc doanh tôn giáo.
- 5.- Gấp rút lo chỉnh đốn chương trình học vấn các cấp từ Mẫu giáo, Tiểu, Trung, Đại và Cao học với tinh thần dân tộc khai phóng, khoa học hiện đại.
- 6.- Quân sự tối cần thiết trong việc bảo vệ đất nước và tham chiến vào Đại chiến III hầu tái thu hồi các quần đảo và Biển Đông khi tàn cuộc hải chiến.
- 7.- Thống nhưt đất nước qua đường lối "Bất chiến tự nhiên thành" xóa bỏ cảnh huynh đệ tương tàn, quốc cộng đề huê, xóa bỏ đảng cộng sản phá hại truyền thống dân tộc suốt 70 năm qua.
- 8.- Tái lập công kỹ nghệ nhẹ cho dân chúng giải nạn thất nghiệp. Thành lập Lực lượng thợ thuyền, nâng đỡ công nhân nghèo.

9.- Nông nghiệp cần thiết hỗ trợ chăn nuôi có kế hoạch, lập vườn cây ăn trái và cây kỹ nghệ. Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tài trợ nông gia gieo trồng lúa cao phẩm để xuất khẩu.

10.- Các cấp học đường: Tiểu, Trung, Đại và Cao học cố công tái thiết trường sở và thiết lập chương trình dân tộc khai phóng, đề cao khoa học thực nghiệm.

11.- Thành lập câu lạc bộ thể dục, thể thao, du lịch cùng thể hiện "Đời sống khỏe" trong toàn dân.

12.- Thành lập các đội Thanh niên bảo quốc, Sinh viên yểm trợ canh tân.

13.- Lập viện dưỡng lão và cô nhi viện.

14.- Xây dựng trạm y tế các ấp, phòng y tế cấp xã, chi y tế cấp quận và Ty y tế cấp Tỉnh với đầy đủ nhân viên và thuốc men cùng y cụ.

15.- Giao thông vận tải nội địa cần khai thông, sửa chữa, tu bổ, tân tạo về đường bộ, mở rộng hải cảng và thương cảng phát triển thương nghiệp và đường thủy. Đường hàng không rất cần thiết giao dịch quốc tế với phi trường mở rộng.

Với kế hoạch hậu chiến nhiều khê thực thi, tuy nhiên với lòng thành tín quyết tâm của nhóm lãnh đạo thành tâm thật ý, tức nhiên được tín nhiệm toàn dân, sẽ được yểm trợ mạnh mẽ do lực lượng tài năng, hăng sản, hăng tâm nhiệt thành hải ngoại kéo nhau, rầm rộ về tái thiết nhanh chóng, lấp hết những tàn hại do bọn thái thú gây ra, và chớp nhoáng trong thời gian ngắn Việt Nam sẽ phú cường sánh vai trên vòm trời Á Đông.

Hơn nữa các cường quốc, ngoài viện trợ kinh tế và quân sự, còn đầu tư to tát vào Việt Nam (Nhơn công rề), với khoáng sản dồi dào (Ở Biển Đông) các hầm mỏ phong phú ở núi rừng, khi Việt Nam đã triệt tiêu cộng sản, không còn mảnh mung gian xảo, không còn tham nhũng, hối mại quyền thế, không còn luật lệ rừng rú nữa. Chính họ sẽ tiếp tay xây dựng huy hoàng cho đất nước. Họ còn giúp chỉ điểm bọn gian manh rửa tiền ở ngoại quốc, những khoản tài sản quốc gia do bọn chúng sang đoạt, cất dấu nơi các ngân hàng quốc tế, để được dẫn độ giao hoàn cho ngân quỹ quốc gia. Theo thông tin mật của các ngân hàng cho biết số ngân khoản có thể lên hàng tỷ Mỹ kim. Đồng thời họ còn giúp dẫn độ các tội phạm cao cấp về nước cho chánh quyền VNCH trừng trị.

Riêng các đảng viên, quân cán chính Việt cộng có nhóm phản tỉnh được đoái công thực tội, tùy công trạng được tưởng thưởng hay tha tội. Còn nhóm nợ máu với dân chúng phải được phân xử công minh, do đơn thưa với chứng cứ thực tế. "Pháp bất vị thân" tòa án quân sự các cấp theo công tâm và bồi thẩm đoàn luận tội minh chánh rất công bình không thiên vị.

Kế hoạch cuối cùng là thành lập Liên Bang Đại Việt có thần phục của Miền điện, Thái, Miên, Lào. Khâm Châu (Giòng dõi Bách Việt tái hợp) sau khi chiến tranh nguyên tử kết thúc. Liên Bang Đại Việt sẽ là một vùng Đạo trị trong 18 vùng đạo trị khắp thế giới, không còn ranh giới quốc gia, không còn nghèo giàu, toàn dân Thế giới chỉ còn 600 triệu người, lương thực dư thừa, con người xem thú vật là đàn em cần hỗ trợ hơn là giết hại. Vùng Đạo trị Liên Bang Đại Việt được hân hạnh có Kim Điện núi Cẩm tọa thị trở thành Thánh địa thế giới do Long Hoa giáo chủ mở hội và chủ trì với 18 đạo sư điều hành đạo pháp ở 18 khu trên toàn thế giới. Chỉ có Đạo trị Thiên ánh Đạo vàng, con người sống an nhiên tự tại cõi địa đàng, tuổi thọ nâng cao đúng với tuổi thọ thiên nhiên là 7 lần rưỡi tuổi trưởng thành (25 tuổi) tức là 187 tuổi rưỡi. Con người Đại Việt sống trở lại tới 20 triệu, đông như thế giới, nhờ tu hành chơn chất, hiếu thảo, trung thành, làm lành lánh dữ.

Sacramento, ngày 14 tháng 9 năm 2014

SAGIANG

